

## กฎหมายคอมพิวเตอร์ รู้ไว้...ห่างไกลคุก

### การกระทำอย่างไรที่เรียกว่าเป็น “ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

- \*การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนอื่น ๆ สามารถเข้าไปดูได้
- \*การนำภาพตัดต่อ ดัดแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง
- \*เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการป้องกันการเข้าถึง
- \*เข้าไปดูหรือขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาต
- \*ปลอมแปลง ทำลาย หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาต

### การกระทำอย่างไรที่เรียกว่า “ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

- \*ขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- \*แอบ ดัก รับข้อมูลของผู้อื่นระหว่างการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
- \*ส่งข้อมูลหรืออีเมลที่ปลอมแปลงแหล่งที่มา (spam mail)
- \*นำมาตรการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไปเผยแพร่ทำให้เกิดความเสียหาย
- \*จำหน่ายหรือเผยแพร่โปรแกรมสำหรับใช้กระทำความผิด

### ปฏิบัติตัวอย่างไร “ให้ปลอดภัยจากการกระทำผิด”

- \*ไม่ติดต่อ เผยแพร่ ภาพตัดต่อของผู้อื่นที่ทำให้เขาเสียหายหรือเสียชื่อเสียง

\*ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมหรือข้อมูลจากเว็บไซต์  
ควรศึกษาหรืออ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อน  
\*ไม่ส่งต่ออีเมล (forward mail) หรือคลิปภาพลามกอนาจาร  
หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม  
\*ไม่เผยแพร่ spam mail หรือ ไวรัส

\*ไม่เปิดเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ให้ผู้อื่น  
ล่วงรู้  
\*ไม่ขโมยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  
\*ระวังการ chat กับคนแปลกหน้า อย่าหลงเชื่อง่ายๆ  
\*อย่าลืมลงโปรแกรมป้องกันไวรัส  
\*ไม่แฮกระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  
\*ไม่ควรบันทึกรหัสผ่าน (password) ไว้ในคอมพิวเตอร์  
และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน  
\*ไม่แอบดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  
\*ไม่นำเข้าข้อมูลหรือภาพลามกอนาจารเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

\*อย่าแอบเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุ  
ญาติ

\*ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนตัวผู้  
กระทำผิด

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อ  
“ไม่ให้ผิดกฎหมาย”

\*เก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน

\*เก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว  
ผู้ให้บริการได้ ไม่น้อยกว่า  
90 วัน

**\*ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้ผู้ให้บริการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบ**

**คอมพิวเตอร์**

**\*ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลผลกระทบต่อความมั่นคงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ**

**ศีลธรรมอันดีตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่**

**\*ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสืบสวน สอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด**

### **“กรณีการกระทำผิดที่สำคัญ”**

**\*ถ้าเจ้าของคอมพิวเตอร์เค้าไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วเรายังแอบเข้าไปอีก เจอ...จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

**\*แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านแล้วเที่ยวไปบอกให้คนอื่นรู้ เจอ...จำคุกไม่เกิน 1 ปี (ถ้าแอบไปรู้แล้วไม่บอกใครก็ไม่ผิดนะครับ)**

**\*แอบไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เจอ...จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

**\*ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวแล้วเราดันทะเล้งไปดักจับข้อมูลของเขา เจอ...จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

**\*ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ ถ้าเราดันมือบอนไปแก้ไขงานเค้าซะงั้น เจอ...จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ**

**\*ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ ถ้าเราดันปล่อย virus , trojan , worm หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปก่อกวนจนระบบคอมพิวเตอร์เขาพัง เจอ...จำคุกไม่เกิน 5 ปี**

\*กรณีถ้าเขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลจากเราเลย เช่น  
ไม่อยากจะอีเมลจากเรา แต่เรายังทำตัวเป็นนัก Forward  
เข้าชี้ส่งให้เขาอยู่เรื่อยๆ จนทำให้เขาเบื่อนายรำคาญ  
เจอ...ปรับไม่เกิน 100,00 บาท

\*ผู้ที่นำภาพตัดต่อ ภาพตัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ  
ของบุคคลอื่นเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง  
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย  
เจอ...จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ

\*ผู้ที่นำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนอื่นสามารถ  
เข้าไปดูได้ เช่น ข้อมูลเท็จที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  
ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย  
ข้อมูลลามกอนาจาร หรือผู้ที่เผยแพร่ ส่งต่อ ข้อมูลเหล่านี้  
ไม่ว่าจะทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือระบบอื่นๆ  
เจอ....จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ

\*สำหรับผู้ใช้บริการ เช่น อินเทอร์เน็ตค่าเฟ  
ผู้ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ  
รวมถึงมหาวิทยาลัย  
จะต้องเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไป  
ไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อใช้ติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  
หากไม่ปฏิบัติตามนี้ เจอ...ปรับสูงสุดถึง 500,000 บาท

## ภาคผนวก

\*ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า  
อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์  
ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน  
โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด  
และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่  
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

\*ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง  
หรือสิ่งอื่นใด  
บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจป

ประมวลผลได้

และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

\*ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายความว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

**ผู้ให้บริการ หมายความว่า**

(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(2)

ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการ หมายความว่า

ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

